

ส.บ.ม.ท.ยื่นมือช่วยเหลือครู ไม่ให้ตกเป็นแพะ กรณีจัดซื้อจัดจ้าง Smart Classroom และ E-Library

● นำเสนอเมื่อ 12 ก.พ. 2562

นายรัชชัยย์ ศรีสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยว่า ส.บ.ม.ท.ได้รับการร้องขอจากบรรดาผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครู จำนวนมากขอให้ช่วยเหลือทางคดี เนื่องจากบรรดาข้าราชการครูตั้งกล่าวกำลังถูกสอบสวนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและ ปปช.ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการปรับปรุงห้องเรียนและห้องสมุดให้เป็นห้องเรียนและห้องสมุดคุณภาพ(Smart Classroom และ E-Library) ในงบประมาณหลายล้านบาท

นายรัชชัยย์ซึ่งได้เดินทางไปสดับตรับฟังข้อเท็จจริงแล้วได้รับทราบข้อมูลว่างบประมาณที่ได้รับเป็นงบประมาณนิติที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)จัดสรรให้กับโรงเรียนต่างๆและโรงเรียนก็ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด แต่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีความผิดวาทะคดีต่างๆ นั้นมีราคากลางที่แพงกว่าราคาของตลาด เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง จึงให้มีการดำเนินการทางวินัย ชดเชยทางละเมิด และดำเนินคดีอาญากับคุณครูและผู้อำนวยการผู้เกี่ยวข้องของการถูกดำเนินคดีดังกล่าวทำให้คุณครูและผู้อำนวยการโรงเรียนต่างก็ได้รับความเดือดร้อนและมีความความเครียดเป็นอย่างมาก จนไม่มีกำลังใจในการทำงาน

อย่างไรก็ตาม (ส.บ.ม.ท.)ได้ช่วยทางคดีโดยให้แนวทางในการร่างคำให้การต่อสู้คดี ทำให้บรรดาผู้ถูกกล่าวหาไม่หวั่นไหวและต่างก็รู้สึกสบายใจขึ้น จากการตรวจสอบทางคดีพบว่าบรรดาผู้ถูกกล่าวหาไม่มีการทุจริตแต่ไม่มีความรู้ที่ชัดเจนในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพราะไม่เคยได้รับการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความซับซ้อนมาก่อน ทำให้มีโอกาสดำเนินการที่ผิดพลาดได้

"เรื่องนี้ผมตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามีใครทุจริต บรรดาผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นคุณครูและผู้อำนวยการโรงเรียนต่างเป็นเหยื่อของฝ่ายการเมือง แต่ถ้าต่อสู้ไม่เป็น ไม่มีหลักในการต่อสู้คดีก็อาจถูกลงโทษและต้องชดเชยค่าเสียหายได้ จึงอยากประชาสัมพันธ์ว่าหากโรงเรียนใดมีความทุกข์ในเรื่องเช่นนี้อย่าเก็บความทุกข์ไว้คนเดียว ขอให้แจ้งไปที่ ส.บ.ม.ท. โดยผมและทีมงานกฎหมายจะไปช่วยดูแลร่างข้อต่อสู้ให้และจะช่วยต่อสู้คดีจนถึงที่สุดแม้คดีจะต้องไปสู่ศาลก็ตาม และผมทราบมาว่าพี่น้องผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนประถมศึกษา หลายโรงเรียนหลายท่านก็มีความทุกข์ในเรื่องนี้เช่นกัน จึงฝากส่งข่าวไปถึงพี่น้องชาวประถมศึกษาด้วยครับว่า ส.บ.ม.ท. ยินดีที่จะไปช่วยเหลือดูแล เพราะพวกเราคือ "ครู" เหมือนกัน " นายรัชชัยย์ กล่าว